

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tại kỳ họp thứ 21 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII

Thực hiện Công văn số 327/HĐND-CTHĐ ngày 06/11/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về việc báo cáo kết quả thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Đến ngày 01/12/2023, Thư ký kỳ họp đã nhận được 109 ý kiến tham gia từ 08/08 Tổ đại biểu HĐND tỉnh trên địa bàn 10 huyện, thị xã, thành phố. Về cơ bản các số đại biểu đánh giá cáo công tác chuẩn bị các văn bản trình kỳ họp và thống nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp. Thư ký kỳ họp xin tổng hợp báo cáo như sau:

I. Lĩnh vực kinh tế - ngân sách

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

- Các Tổ đại biểu đều thống nhất nhận định: Năm 2023 là năm bản lề trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Song việc triển khai thực hiện diễn ra trong bối cảnh tình hình tiếp tục gặp nhiều khó khăn và bất lợi (*diễn biến phức tạp của tình hình địa chính trị thế giới; những điều chỉnh chính sách để ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát; lãi suất ngân hàng tăng cao những tháng đầu năm; giá nguyên, nhiên, vật liệu thường xuyên biến động; hậu quả nặng nề do đại dịch Covid-19 để lại; thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng*) đã tác động tiêu cực đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu trên phạm vi cả nước, cả tỉnh và tất cả các địa phương trong tỉnh; công tác thu ngân sách trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, nhất là nguồn thu từ đầu giá quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân; quán triệt phương châm hành động của Chính phủ “*Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả*”. Tỉnh đã chủ động kiến nghị, đề xuất với Trung ương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách, cũng như tập trung chỉ đạo rà soát, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, thị trường bất động sản...; các dự án động lực đã được quan tâm, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tạo tiền đề quan trọng cho việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024 và những năm tiếp theo, nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực:

+ Dự ước có 15/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã được thực hiện đạt và vượt kế hoạch; có 03/18 chỉ tiêu tiệm cận với kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh là 6,68% (KH là 6,5-7%),

GRDP bình quân đầu người là 71 triệu đồng (KH là 70 triệu đồng), cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Chỉ tiêu công nghiệp – xây dựng năm 2023 tăng 7,95%. Lĩnh vực nông, lâm, thủy sản đạt được một số kết quả tích cực, tốc độ tăng trưởng tăng 5,41%. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 30,6 vạn tấn, cao nhất từ trước đến nay, lần đầu tiên vượt ngưỡng 30 vạn tấn, đây là năm mà lĩnh vực trồng trọt được mùa lịch sử và toàn diện. Hoạt động thương mại và dịch vụ tiếp tục phục hồi, tốc độ tăng trưởng 6,41%. Tập trung chỉ đạo, triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hiện đã có 69/101 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 68,3%. Công tác giảm nghèo bền vững được chỉ đạo và triển khai hiệu quả. Tích cực triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo vùng miền núi năm 2023 đạt 26,1%, giảm 3,25% so với năm 2022.

+ Công tác an sinh và phúc lợi xã hội được chăm lo, công tác giảm nghèo được đẩy mạnh, đời sống Nhân dân được phục hồi, thể hiện qua chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng năm 2023 tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Sự nghiệp văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị. Chất lượng giáo dục đại trà ổn định, thực chất, chất lượng mũi nhọn đã có bước đột phá với những kết quả nổi bật. Công tác phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu được triển khai kịp thời, hiệu quả. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đã được quan tâm thực hiện theo quy định. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, kỷ cương, kỷ luật hành chính được đẩy mạnh, bộ máy các cơ quan Nhà nước phát huy hiệu lực, hiệu quả; Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được tăng cường, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và toàn xã hội. Tình hình chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

- Các Tổ đại biểu đều nhất trí với phương hướng nhiệm vụ năm 2024 đã đưa ra. Đồng thời, đề nghị tỉnh cần đổi chiều với các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong năm 2023, để xây dựng nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 đảm bảo khả thi hơn, như trong phần đề xuất một số chỉ tiêu cụ thể của địa phương trong năm 2024.

- Tổ đại biểu huyện Đakrông và Tổ đại biểu huyện Triệu Phong đề nghị tỉnh cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, có nhiều giải pháp cụ thể, đồng bộ nhằm nâng cao chỉ số PCI, PAPI; tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong phát triển kinh doanh, tiếp tục rà soát đơn giản hóa quy trình và rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục liên quan đến chủ trương đầu tư, giải ngân nguồn vốn.

- Tổ đại biểu huyện Vĩnh Linh-Cồn Cỏ và Tổ đại biểu huyện Hải Lăng – thị xã Quảng Trị đề nghị HĐND tỉnh nghiên cứu, giao chỉ tiêu thu nội địa phù hợp với điều kiện KT-XH của địa phương để thu đạt chỉ tiêu trong năm 2024, không làm ảnh hưởng nhiệm vụ chính trị của từng địa phương; đồng thời đề nghị nghiên cứu giao kế hoạch thu ổn định 3 năm, hằng năm tăng phần trăm so với năm liền kề để các địa phương có động lực tăng thu ngân sách.

- Tổ đại biểu huyện Đakrông đề nghị UBND tỉnh cần có nhiều giải pháp quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành, quan tâm giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong hoạt động đầu tư, xúc tiến thương mại, tạo động lực để phát triển; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kịp thời hướng dẫn các địa phương trong việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, có những giải pháp nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản. Xem xét, lồng ghép triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, trong đó cần chú trọng phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, hệ thống đô thị và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng.

- Tổ đại biểu huyện Cam Lộ đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ thêm nguồn kinh phí để huyện hoàn thành nhiệm vụ theo đúng lộ trình xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2023, kiểu mẫu vào cuối năm 2025 theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tổ đại biểu huyện Triệu Phong đề nghị tỉnh quan tâm sớm hỗ trợ kinh phí cho các công trình quan trọng của huyện đã được cấp chủ trương đầu tư phục vụ cho việc hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

- Tổ đại biểu huyện Cam Lộ đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ thêm nguồn kinh phí xây dựng vườn ươm cây giống dược liệu chất lượng cao nhằm đáp ứng nguồn giống cho công tác phát triển cây dược liệu; đồng thời xem xét hỗ trợ các mô hình trồng và liên kết sản xuất đối với cây dược liệu, thí điểm các cây trồng mới để đánh giá, nhân rộng mô hình, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.

- Tổ đại biểu huyện Hướng Hóa đề nghị tỉnh có phương án xử lý phần hụt thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất do cấp tỉnh thực hiện, dự ước khoảng 320 tỷ đồng, đề đề xuất HĐND tỉnh thông qua kế hoạch vốn đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024. Nếu không tính toán kỹ năm 2024 sẽ không thu đủ để thực hiện các công trình dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt trong kỳ trung hạn 2021 - 2025. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường.

- Tổ đại biểu huyện Triệu Phong đề nghị tỉnh cân nhắc, xem xét chỉ tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (theo GRDP) và tăng trưởng các ngành năm 2024 là thấp so với mục tiêu tăng trưởng nhiệm kỳ của tỉnh.

2. Lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý đô thị

- Tổ đại biểu huyện Triệu Phong đề nghị tỉnh cân nhắc, lựa chọn những nhà đầu tư vào khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Triệu Phong nói riêng phải là những nhà đầu tư có năng lực thực sự, tạo được nhiều việc làm cho người lao động trên địa bàn; đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoạt động của các dự án đã đăng ký đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam và các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh xem xét không gia hạn và sớm thu hồi đối với

một số dự án đăng ký đầu tư vào các Khu kinh tế và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư nhưng kéo dài thời gian không hoạt động, gây lãng phí nguồn tài nguyên và gây bức xúc trong Nhân dân, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiềm năng có cơ hội vào đầu tư.

- Tổ đại biểu huyện Hải Lăng – thị xã Quảng Trị đề nghị HĐND tỉnh có ý kiến, sớm điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam sao cho phù hợp với điều kiện KT-XH của các xã trong vùng quy hoạch (*Hiện nay các xã Hải Dương, Hải Ba, Hải Quế, Hải Hưng nằm trong vùng quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị nhưng quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị không phù hợp với Đồ án quy hoạch và điều kiện địa lý, KT-XH của các xã này. Vùng quy hoạch nông nghiệp công nghệ cao bao trùm một số vùng quy hoạch đất thương mại – dịch vụ, đất ở của các xã nên khi xã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn vốn và việc thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ở các xã thì bị vướng mắc do không phù hợp với quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam*).

- Tổ đại biểu huyện Hải Lăng – thị xã Quảng Trị đề nghị HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh quy trình phê duyệt dự án năm sau có liên quan đến vốn, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất (*vì để trình HĐND tỉnh phê duyệt công trình dự án năm sau có liên quan đến vốn, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, thì các huyện, thị xã phải có quyết định phân bổ vốn của công trình, dự án; tuy nhiên HĐND cấp huyện tổ chức kỳ họp cuối năm sau kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh, nên chưa có quyết định phân bổ vốn của công trình, dự án để trình phiên họp cuối năm của HĐND tỉnh. Do đó các công trình, dự án sẽ triển khai chậm*).

- Tổ đại biểu huyện Hải Lăng – thị xã Quảng Trị đề nghị UBND tỉnh phân cấp cho các huyện tự mua sắm tài sản công từ nguồn vốn của các huyện. Hiện nay, việc mua sắm tập trung theo quy định của tỉnh, thời gian kéo dài, làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

- Tổ đại biểu huyện Hải Lăng – thị xã Quảng Trị đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư trang thiết bị để nâng cao chất lượng đường truyền, hình ảnh rõ nét cho Đài PTTH tỉnh, nhằm phục vụ hiệu quả hơn công tác tuyên truyền, quảng bá.

- Tổ đại biểu huyện Hướng Hóa đề nghị UBND tỉnh cần tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và đầu tư. Đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch vùng, quy hoạch xây dựng, đô thị, nông thôn và các quy hoạch có liên quan.

- Tổ đại biểu huyện Vĩnh Linh - huyện đảo Cồn Cỏ đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban ngành sớm giao vốn bổ sung trước tháng 6 hàng năm để huyện chủ động phân bổ, giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch. Đồng thời, có chính sách đặc thù cụ thể về công tác GPMB thực hiện bàn giao kịp thời để thi công các công trình, dự án theo đúng tiến độ.

- Tổ đại biểu huyện Triệu Phong đề nghị UBND tỉnh và các sở ngành liên quan thời gian tới cần chọn các nhà thầu có năng lực thực sự để tham gia đầu

thầu các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh (*Hiện tại trên địa bàn huyện Triệu Phong có một số doanh nghiệp đấu thầu thi công các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nhưng khi trúng thầu thì không triển khai thi công, để kéo dài rồi sau đó bỏ cuộc, như: công trình nâng cấp đường ĐH41, đoạn từ Chợ Cạn, xã Triệu Sơn vào Phương Lang (Hải Ba) thuộc dự án Công trình Hệ thống chống úng Thuận-Trạch-Trung-Tài đoạn qua huyện Triệu Phong (BIIG2) làm cho nhân dân và cử tri rất bức xúc.*

- Tổ đại biểu huyện Gio Linh đề nghị tỉnh xem xét, thu hồi các dự án chậm tiến độ, dự án treo trên địa bàn huyện Gio Linh (*Cụ thể: Dự án cây xăng dầu tại Linh Thượng (nay là xã Linh Trường) của Công ty xăng dầu Quảng Trị (dự án được giao năm 2013); dự án xây dựng cây xăng dầu và trạm dừng nghỉ tại khu dịch vụ - du lịch Trường Sơn của Công ty TNHH xây dựng Đường 9; Khu thương mại-dịch vụ của Công ty Hùng Đức-Thị trấn Cửa Việt).*

- Tổ đại biểu huyện Hải Lăng – thị xã Quảng Trị đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương giao Sở NN&PTNT báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2024 (*nguồn vốn khắc phục khẩn cấp thiên tai hàng năm*) để đầu tư gia cố thêm hệ thống đê bao và những đoạn hư hỏng, sạt lở do lũ lụt, nhất là các đoạn 2 bên tuyến sông Ô Giang, Ô Lâu và sông Vĩnh Định (*Tuyến đê bao vùng trũng Hải Lăng được xây dựng từ năm 2009 đến nay đã xuống cấp, hư hỏng do chịu tác động từ thiên tai, bão lũ*).

3. Lĩnh vực tài nguyên môi trường, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng

- Tổ đại biểu huyện Vĩnh Linh - huyện đảo Cồn Cỏ đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo làm rõ nguyên nhân của tình trạng ô nhiễm môi trường ở sông Bến Hải – nhánh Sa Lung, để xử lý dứt điểm; đồng thời nếu phát hiện rõ nguyên nhân cần phải có giải pháp khắc phục sớm và đền bù thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng trong nuôi trồng thủy sản (*huyện Vĩnh Linh có 298,2ha tôm nuôi bị thiệt hại*); UBND huyện Vĩnh Linh đã có tờ trình đề xuất hóa chất để dập dịch, tôm giống, chế phẩm vi sinh cho các hộ nuôi khôi phục sản xuất với kinh phí 38,78 tỷ đồng, kính đề xuất HĐND, UBND tỉnh quan tâm.

- Tổ đại biểu huyện Cam Lộ đề nghị tỉnh quan tâm, bố trí vốn đầu tư hoàn thiện hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, đồng thời đảm bảo các tiêu chí huyện NTM nâng cao, kiểu mẫu.

- Tổ đại biểu huyện Đakrông đề nghị tỉnh xem xét, bố trí kinh phí hợp lý đầu tư cho lĩnh vực bảo vệ môi trường, nhất là việc xử lý thu gom rác các điểm tập trung, hạn chế việc chôn lấp như hiện nay nhằm hạn chế ảnh hưởng đến môi trường trong tương lai.

- Tổ đại biểu huyện Hải Lăng - thị xã Quảng Trị đề nghị tỉnh quan tâm, tạo điều kiện, cơ chế cho các xã về nguồn đất đắp phục vụ các công trình nông thôn mới.

- Tổ đại biểu huyện Vĩnh Linh - huyện đảo Cồn Cỏ kiến nghị về bất cập trong việc quy hoạch sử dụng đất. Theo quy định phải thực hiện việc quy hoạch

và phê duyệt quy hoạch vùng, đến tỉnh, rồi đến huyện; tuy nhiên hiện nay thực hiện việc quy hoạch huyện trước, đến tỉnh, rồi đến quy hoạch vùng sau nên có những khó khăn trong quá trình thực hiện tại địa phương. Các dự án quan trọng đưa về triển khai tại địa phương nhưng chưa có vùng đất quy hoạch để thực hiện các dự án. Đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung thực hiện việc giao 32ha đất rừng thông cho UBND xã Vĩnh Sơn theo công văn số 551/UBND ngày 25/10/2023 về việc xử lý tài sản trên đất để bàn giao phần diện tích đã thu hồi cho địa phương quản lý đưa vào sử dụng theo đúng thời gian 31/12/2023, để tránh việc tiếp tục phát sinh đơn thư, tập trung đông người ảnh hưởng đến tình hình địa phương.

- Tổ đại biểu huyện Đakrông đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN&PTNT yêu cầu các chủ rừng (Ban QL rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông, Khu bảo tồn rừng đặc dụng) trên địa bàn huyện Đakrông rà soát lại phạm vi cụ thể, trong đó cần bóc tách các khu đất các hộ gia đình, cá nhân sản xuất ổn định (*nhiều hộ đã có GCNQSD đất*) từ trước đến nay ra khỏi phạm vi, ranh giới của các chủ rừng để bàn giao cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng, nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân.

- Tổ đại biểu huyện Gio Linh: Đề triển khai dự án giải phóng mặt bằng xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị (*giai đoạn 1*) đúng tiến độ theo chỉ đạo của Tỉnh, đề nghị tỉnh bổ sung, điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án với các nội dung như sau:

+ Đề nghị bổ sung diện tích 15,43 ha để xây dựng các khu tái định cư đất ở, các khu nghĩa địa và khu đất thực hiện 02 trường học (Trường Tiểu học và THCS Gio Hải cơ sở 2; Trường mầm non Gio Hải cơ sở 2) tại xã Gio Hải vào diện tích thực hiện dự án. Lý do: Tại Quyết định 2148/QĐ-TTg ngày 20/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các Nghị quyết của HĐND tỉnh là: Tổng diện tích khu vực dự án (*giai đoạn 1*) là 265,372ha, trong đó đất dùng chung 177,642ha, đất khu hàng không dân dụng 87,72ha. Tuy nhiên, thực tế hiện nay ngoài khu đất thực hiện dự án (265,372ha) còn phát sinh thêm các khu đất thực hiện các khu tái định cư đất ở, các khu nghĩa địa và khu đất thực hiện 02 trường học tại các xã có diện tích 15,43 ha nhưng chưa có trong tổng diện tích thực hiện dự án được phê duyệt.

+ Đề nghị thống nhất phân chia Dự án giải phóng mặt bằng xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị (*giai đoạn 1*) thành 04 dự án thành phần theo tính chất kỹ thuật gồm: Thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, giải phóng mặt bằng. Đầu tư cơ sở hạ tầng khu dân cư các xã Gio Mai, Gio Hải để hỗ trợ tái định cư. Đầu tư cơ sở hạ tầng các trường học bị ảnh hưởng (Xây dựng mới 02 trường: Mầm non Gio Hải; TH&THCS Gio Hải). Đầu tư cơ sở hạ tầng khu nghĩa địa tại các xã Gio Quang, Gio Mai, Gio Hải để hỗ trợ di dời mồ mã bị ảnh hưởng.

- Tổ đại biểu huyện Gio Linh đề nghị tỉnh sớm thực hiện các thủ tục để cấp phép khai thác các mỏ đất làm vật liệu san lấp mặt bằng, phục vụ xây dựng các dự án trên địa bàn huyện, vì hiện nay trên địa bàn huyện đang rất cần đất thi công san lấp công trình (khoảng trên 600.000 m³) nhưng chưa có mỏ đất nào được cấp phép khai

thác (trừ mỏ đất tại xã Linh trường phục vụ xây dựng đường cao tốc Bắc Nam).

- Tổ đại biểu huyện Triệu Phong đề nghị tỉnh chỉ đạo sớm quy hoạch các mỏ vật liệu san lấp mặt bằng trên địa bàn tỉnh đủ để đáp ứng nhu cầu xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh và các huyện, thị, thành phố. Đồng thời chỉ đạo các ngành liên quan ban hành giá vật liệu xây dựng và vật liệu san lấp mặt bằng các công trình cần sát thực tế để thuận lợi cho việc xây dựng dự toán và thi công các công trình xây dựng.

- Tổ đại biểu huyện Gio Linh đề nghị UBND tỉnh đồng ý cho điều chỉnh quy hoạch đất ở nông thôn, đất mặt nước chuyên dùng, đất khu công nghiệp và một phần diện tích đất quy hoạch đường tránh thành phố Đông Hà đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2326 ngày 31/8/2021 và được điều chỉnh tại Quyết định số 2350 ngày 12/9/2022 sang đất rừng sản xuất để có cơ sở giao đất cho người dân tại thôn Tân Minh và có cơ sở GPMB đường tránh thành phố Đông Hà.

II. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

- Tổ đại biểu huyện Triệu Phong đề nghị UBND tỉnh trình với HĐND tỉnh có cơ chế hỗ trợ nguồn kinh phí cho nhân viên dinh dưỡng các trường mầm non được đóng BHXH đủ 12 tháng (đã đóng BHXH 09 tháng còn 03 tháng chưa đóng BHXH).

- Tổ đại biểu huyện Triệu Phong đề nghị quan tâm xem xét bố trí vị trí việc làm văn thư đối với trường phổ thông hạng III

- Tổ đại biểu huyện Hải Lăng - thị xã Quảng Trị đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các trung tâm dạy nghề tổ chức sát hạch để cấp chứng chỉ nghề cho những người lao động có tay nghề (xây dựng, nghề may, gia công mỹ nghệ, cắt tóc, ...) nhưng chưa có chứng chỉ nghề nhằm nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo đối với xã NTM.

- Tổ đại biểu huyện Gio Linh đề nghị tỉnh xem xét bố trí cán bộ quản lý nghĩa trang liệt sĩ được quy định tại Điều 136, Điều 137 của Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Tổ đại biểu huyện Đakrông đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng trạm BTS nhằm đảm bảo thông tin liên lạc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương (Hiện nay trên địa bàn huyện Đakrông còn 4 thôn biên giới chưa có sóng điện thoại gồm: thôn Ra Pong, Đá Bàn thuộc xã Ba Nang; thôn Ba Ngày, Ngọc thuộc xã Tà Long).

- Tổ đại biểu huyện Đakrông đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí thực hiện chuyển đổi số (Thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy Khóa XVII về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030).

- Tổ đại biểu huyện Đakrông đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông quan tâm thực hiện Tiểu dự Dự án 6.1 giảm nghèo về thông tin theo hướng dẫn của Thông tư 06/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 (Việc đầu tư

cơ sở vật chất và đảm bảo kinh phí để hoạt động của đài truyền thanh cơ sở đài truyền thanh cơ sở do Sở Thông tin và Truyền thông trực tiếp thực hiện. Tuy nhiên, quá trình vận hành lại do cán bộ đài truyền thanh xã thực hiện, nên việc sửa chữa các thiết bị, máy móc bị hư hỏng thường gặp nhiều gặp khó khăn, chậm được thực hiện).

III. Lĩnh vực dân tộc

- Tổ đại biểu huyện Đakrông đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của HĐND tỉnh Quy định về định mức, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

IV. Lĩnh vực pháp chế, xây dựng chính quyền, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

- Tổ đại biểu huyện Gio Linh đề nghị tỉnh quan tâm, bố trí kinh phí xây dựng trụ sở làm việc các đơn vị hành chính cấp xã đã sắp xếp, sáp nhập trong giai đoạn 2019 - 2021 và chuẩn bị sắp xếp, sáp nhập trong giai đoạn 2023 - 2025, đồng thời xem xét thống nhất trình Trung ương phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025, như sau:

+ Sáp nhập thôn Hà Thanh (xã Gio Châu) với xã Gio Quang.

+ Sáp nhập 02 thôn Hà Trung và Hà Thượng (xã Gio Châu) với Thị trấn Gio Linh.

+ Sáp nhập xã Gio Việt với Thị trấn Cửa Việt.

+ Sáp nhập xã Linh Hải với xã Gio Sơn;

+ Chưa thực hiện sáp nhập xã Trung Hải với xã Trung Giang.

- Tổ đại biểu huyện Hải Lăng – thị xã Quảng Trị đề nghị tỉnh xem xét, kiến nghị với Trung ương cho phép huyện Hải Lăng thực hiện việc sắp xếp xã Hải Quy, xã Hải Quế trong giai đoạn sau (2026-2030).

- Tổ đại biểu huyện Triệu Phong đề nghị HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh mức kinh phí hoạt động cho Đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh vì hiện nay kinh phí hoạt động của Đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã còn hạn chế, trong lúc nguồn thu trên địa bàn thấp nên hoạt động rất khó khăn.

- Tổ đại biểu huyện Hải Lăng – thị xã Quảng Trị đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành cấp tỉnh quan tâm xem xét, giải quyết hoặc hướng dẫn kịp thời các đề xuất của các địa phương, tránh lầy ý kiến nhiều lần hoặc đùn đẩy ai làm trước, ai làm sau dẫn đến mất cơ hội thu hút đầu tư của các địa phương.

- Tổ đại biểu huyện Hải Lăng – thị xã Quảng Trị đề nghị tỉnh quan tâm, nghiên cứu, cân đối và bố trí ngân sách để tăng định mức chi thường xuyên cho con người trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (*Mức 14,4 triệu/người - theo Nghị quyết 152/2021/NQ-HĐND, ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh là quá thấp so với trung bình của cả nước, so với các tỉnh lân cận và so với sự phát triển của đời sống*

kinh tế xã hội, chưa đảm bảo cho hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn).

- Tổ đại biểu huyện Hải Lăng – thị xã Quảng Trị đề nghị tỉnh kiến nghị với cấp có thẩm quyền sử dụng cách tính tỷ lệ giải ngân, lấy số giải ngân/(chia) số vốn đã bố trí để đảm bảo tính sát thực của chỉ số và đảm bảo tính khách quan cho các đơn vị có số giải ngân tốt (*Việc chấm điểm chỉ số cải cách hành chính đối với tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, lấy số giải ngân/số vốn ghi kế hoạch, trong khi số thu từ tiền sử dụng đất không đạt kế hoạch, và thực tế không có tiền để nhập Tabmis nên không có số giải ngân).*

- Tổ đại biểu huyện Cam Lộ đề nghị tỉnh quan tâm, tăng kinh phí chi cho công tác đảm bảo quốc phòng- quân sự địa phương và xem xét điều chỉnh mức chi cho nhiệm vụ quốc phòng- an ninh theo Nghị quyết số 152/NQ -HĐND, ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh (*chênh lệch kinh phí giữa xã, thị trấn với phường là khá lớn, nhưng nhiệm vụ thực hiện thì tương đồng nhau).*

- Tổ đại biểu huyện Triệu Phong và Tổ đại biểu huyện Vĩnh Linh – huyện đảo Cồn Cỏ đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng một số công trình quân sự trong KVPT tỉnh, huyện (*chốt dân quân biên giới, Hải đội dân quân thường trực, đường hầm cấp huyện...*) và nhà, phòng trực, làm việc cho Ban CHQS cấp xã.

V. Các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

1. Về dự thảo Nghị quyết về giao số lượng CBCC và người hoạt động không chuyên trách cấp xã

- Các Tổ đại biểu thống nhất số lượng cán bộ, công chức và số lượng người hoạt động không chuyên trách được giao như dự thảo của Nghị quyết.

2. Về dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ và mức phụ cấp kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã; ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Tổ đại biểu huyện Vĩnh Linh – huyện Cồn có đề nghị tại khoản b, Điều 3, dự thảo Nghị quyết, cần bổ sung thêm các chức danh: Phó Bí thư chi bộ hoặc Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó trưởng thôn hoặc Phó tổ trưởng tổ dân phố và chức danh Phó trưởng ban công tác Mặt trận cho các thôn, tổ dân phố sắp xếp, sáp nhập theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh, mức hỗ trợ cho các chức danh này của các thôn, tổ dân phố sắp xếp, sáp nhập theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND từ 0,25 đến 0,35 mức lương cơ sở/người/tháng; Tại Điều 5, dự thảo Nghị quyết đề nghị bổ sung thêm nội dung: Đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư khi thực hiện Nghị quyết này (đối với 2 ĐVHC cấp xã loại 1, loại 2 dôi dư do bố trí nhân viên Thú y) thì cho thôi việc hưởng chế độ, chính sách theo Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thôi việc do dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (*Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ban hành năm 2020 nên đối tượng áp dụng không có người hoạt động không cấp xã dôi dư do*

quy định thay đổi chức danh so với 18/2020/NQ-HĐND).

- Tổ đại biểu thành phố Đông Hà đề xuất đối với phường có số lượng đảng viên từ 1.000 đảng viên trở lên thì tiếp tục bố trí 01 công chức Văn phòng Đảng ủy như hiện nay (*không bố trí cán bộ không chuyên trách đối với Văn phòng Đảng ủy*). Đồng thời, đề xuất giữ nguyên chức danh Kế hoạch - thương mại - dịch vụ - đô thị ở phường và thị trấn đối với phường loại 1 (*hiện tại Phường 5 đang thực hiện*). Vì một số có địa bàn rất phức tạp, diện tích rộng, để đảm bảo tốt công tác quản lý nhà nước về Kế hoạch - thương mại - dịch vụ - đô thị, phù hợp với tình hình thực tế địa phương vì chức danh này là rất cần thiết.

- Tổ đại biểu thành phố Đông Hà, phải ảnh: Điểm a, Khoản 1, Điều 34 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc đơn vị hành chính loại I được khoán quỹ phụ cấp bằng 21,0 lần mức lương cơ sở; tuy nhiên, theo dự thảo Nghị quyết: Quy định về chức danh, mức phụ cấp đối người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại Khoản 1, Điều 2: quy định chung cho xã loại I và loại II với tổng mức phụ cấp chỉ có 17,3 lần mức lương cơ sở. Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 34 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở; tuy nhiên, theo dự thảo Nghị quyết: Quy định về chức danh, mức phụ cấp đối người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố tại Khoản 2, Điều 2: tổng mức phụ cấp chỉ có 5,7 lần mức lương cơ sở (*đã bao gồm cả mức phụ cấp của Phó bí thư chi bộ, Tổ phó tổ dân phố và Phó ban công tác mặt trận khu phố*). Đề nghị phân mức phụ cấp theo đơn vị hành chính và phân bổ đủ quỹ phụ cấp 21,0; 6,0 lần mức lương cơ sở theo tinh thần Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tổ đại biểu huyện Vĩnh Linh – huyện đảo Cồn Cỏ đề nghị HĐND tỉnh xem xét nghiên cứu để có định hướng dài hơi về thời gian áp dụng nghị quyết, vì hệ số lương cơ sở đến ngày 01/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tiền lương, để tránh việc ban hành Nghị quyết chỉ áp dụng trong thời gian ngắn và không còn phù hợp.

3. Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển Trung ương năm 2024 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Tổ đại biểu huyện Vĩnh Linh - huyện đảo Cồn Cỏ kiến nghị: Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, ngoài hai huyện Hướng Hóa và Đakrông, đề xuất xem xét thực hiện Dự án 6 đối với các huyện khác có các xã miền núi đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm phát huy giá trị truyền thống và góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

- Tổ đại biểu huyện Đakrông đề nghị: Để tạo điều kiện cho huyện Đakrông thực hiện thắng lợi các mục tiêu lớn đã đề ra, UBND huyện Đakrông đề xuất xử lý khoản tạm ứng từ năm 2009 chưa thù hồi như sau:

+ Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung kế hoạch vốn

chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025 cho UBND tỉnh từ kế hoạch vốn chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025 mà Trung ương chưa phân bổ hết để hoàn ứng số tiền 15.466 triệu đồng còn thiếu.

+ Trường hợp không được cấp trên cấp bổ sung nguồn vốn, UBND huyện đề xuất trừ một phần vốn hoàn ứng trong năm 2025 (*Giai đoạn 1 khoảng 4 tỷ đồng*) để huyện có thời gian rà soát lại danh mục đầu tư công trung hạn.

+ UBND huyện Đakrông kính đề nghị UBND tỉnh sử dụng nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ huyện Đakrông thực hiện hoàn ứng số tiền 15.466 triệu đồng nêu trên.

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Qua tổng hợp có một số ý kiến trùng với ý kiến kiến nghị của cử tri đã được tổng hợp trong báo cáo Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, Tổ thư ký không tổng hợp lại, đề nghị đại biểu theo dõi, nếu có thiếu sót kính đề nghị quý vị đại biểu thông tin thêm để Tổ thư ký tổng hợp bổ sung.

Trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu!

THƯ KÝ KỶ HỢP